

Phát động Giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023 - 2024

15:39 17/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 16/6, UBND thành phố Hải Phòng, Hội đồng Giải báo chí thành phố tổ chức phát động Giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023 - 2024. Dự lễ phát động có các đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí thành phố, cùng lãnh đạo các ban, ngành chức năng và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.



Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng giải Báo chí thành phố phát động cuộc thi.

Phát biểu phát động giải đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng,

Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí thành phố khẳng định: Thực tế sinh động trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố sẽ là những chất liệu phong phú để đội ngũ các nhà báo đang công tác tại Hải Phòng và cả nước sáng tạo được nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng để được tôn vinh. Đồng thời mong muốn Giải báo chí sẽ nhận được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo Hải Phòng để có nhiều nhiều tác phẩm được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh chân thực, toàn diện, chuyển tải nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa về thành tựu kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới để tham dự Giải. Từ đó, góp phần khẳng định sự đa dạng, phong phú trong sáng tạo các tác phẩm báo chí, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tâm huyết của các nhà báo với công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng như chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Giải Báo chí Hải Phòng năm 2023 - 2024 sẽ trao cho tác phẩm xuất sắc gồm các cụm thể loại thuộc 5 loại hình Phát thanh, Truyền hình, Báo in và tạp chí in, Báo điện tử và tạp chí điện tử, ảnh báo chí với tổng số 55 giải thưởng trị giá 309 triệu đồng.

Các tác phẩm tham gia giải là các tác phẩm báo chí có chất lượng cao về tư tưởng, bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ chính trị của thành phố, có tính phát hiện vấn đề mới, đề xuất được các giải pháp khả thi và có tác dụng tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ưu tiên tác phẩm viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Tác phẩm dự thi được đăng, phát (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024) trên các cơ quan báo chí của Hải Phòng hoặc các cơ quan báo chí đã có đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tác phẩm dự giải không quá 2 tác phẩm cho tất cả các thể loại. Mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở 2 tác phẩm hoặc trong 2 nhóm tác giả. Riêng tác giả là quay phim được đứng tên tối đa trong 3 nhóm tác giả.



Các đại biểu thành phố cùng cơ quan báo chí chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động.

Thời gian chấm giải vào quý I và nửa đầu quý II/2025. Thời gian công bố giải sẽ vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025). Lễ trao Giải báo chí thành phố Hải Phòng sẽ được tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh những tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt giải thưởng. Giải thưởng bao gồm: Bằng chứng nhận giải thưởng kèm theo tiền thưởng. Hội Nhà báo Hải Phòng - cơ quan thường trực Giải báo chí thành phố Hải Phòng đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tổ chức, tuyên truyền, có nhiều tác phẩm xuất sắc tham gia Giải thưởng báo chí của thành phố.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/phat-dong-giai-bao-chi-thanh-pho-hai-phong-nam-2023-2024>